

# ทำความรู้จัก SolarXell ม้ามืดแห่งวงการโซลาร์เซลล์ในประเทศไทย



ในปีนี้อภาครัฐให้การสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น โดยหนึ่งในพลังงานทดแทนที่เป็นที่นิยมและมีมูลค่าสูงก็คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้คนไทยหันมาให้ความสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์มากขึ้น ทั้งระดับครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม อีกทั้งมีความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับธุรกิจแห่งอนาคตอย่างระบบโซลาร์เซลล์สูงขึ้นไปเป็นทวีคูณ บริษัท โซลาร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SolarXell (Thailand) Co.,Ltd จึงเป็นม้ามืดของวงการโซลาร์เซลล์ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง หลังเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบไปไม่นานนักในงาน REA International Conference 2015 และงานบ้านและสวน แฟร์ 2015 นำโดย สมโภช ณรงค์ตะณฑุล CEO หนุ่มเลือดใหม่ของ บริษัท โซลาร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ดิกรีปริญญาโทจาก Boston University (USA)

บริษัท โซลาร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครบวงจรและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ โดย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ SMA inverter และเป็นผู้จัดจำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์เกรดพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ SolarXell ซึ่งได้รับการรับรองให้อยู่ในประเภท Tier1 (เกรดA) จาก Bloomberge New Energy Finance

ผู้บริหารหนุ่มกล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีมากครับที่คนไทยหันมาให้ความสนใจเรื่องโซลาร์เซลล์มากขึ้น สิ่งที่ทำให้ผมสนใจธุรกิจโซลาร์เซลล์ก็เพราะอยากจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด แต่กลับสามารถสร้างมูลค่าได้สูงมาก รวมถึงอยากจะผลักดันให้โซลาร์เซลล์กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอีกด้วย ซึ่ง SolarXell ของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์ และบริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟฟ้า ผมเชื่อว่ายิ่งติดตั้งโซลาร์เซลล์ก่อนหน้าคนอื่น ก็ยิ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้ก่อนใคร เพราะในอนาคตโซลาร์เซลล์จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้อย่างลงตัวที่สุด และผมมั่นใจในบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมของเราจะทำให้ลูกค้าประทับใจและไว้ใจเรา และผมกล้าการันตีงานติดตั้งระบบของเราถึง 5 ปี (มากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น 2.5 เท่า) เพราะเราใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลในราคายุติธรรมและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในงานติดตั้งระบบ จึงเชื่อมั่นได้ว่า SolarXell จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

ฝ่าย Marketing บริษัท โซลาร์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทร.: 0957867111 อีเมล: [marketing@solarxell.com](mailto:marketing@solarxell.com)